

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)				
121	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	เอสิมพระเกียรติและได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระองค์	เพื่อให้ให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูล	- ปรับปรุง ตกแต่งและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำเป็นห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง (ห้องละ 30 เครื่อง)	4,468,320 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง	บุคลากร นักเรียนและชุมชน ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระองค์	- โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
122	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	เอสิมพระเกียรติและได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระองค์	เพื่อให้ให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูล	- ปรับปรุง ตกแต่งและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง	700,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง	บุคลากร นักเรียนและชุมชน ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระองค์	- โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
123	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยกรมมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	เอสิมพระเกียรติและได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระองค์	เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง	- จัดทำศูนย์สื่อห้องถิ่นศึกษาและจัดหาสื่อท้องถิ่น จำนวน 1 ศูนย์	35,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ศูนย์สื่อท้องถิ่น จำนวน 1 ศูนย์	ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง	- โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร